



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๙๐๓๓ ต่อ ๑๖๙

ที่ นศ.๐๐๓๒.๓๐๐(๑๕)/๖๖๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาความรู้บุคลากรในการป้องกันการกระทำผิดวินัยและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร โรงพยาบาลขอนแก่น

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยตัวชี้วัดที่ ๓ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB ๙ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันและผลประโยชน์ทับซ้อน EB ๒๑ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร EB ๒๒ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้บุคลากรในการป้องกันการกระทำผิดวินัย และพัฒนาทางด้านจริยธรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร โรงพยาบาลขอนแก่น โดยแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น ดังนี้

- รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น
- รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น

เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการประเมินได้ว่า หลังจากเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ทำให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลขอนแก่น

(นายสุนทร ปานเมา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นายยุทธนา สุทธิธนากร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลขอนแก่น

วัน/เดือน/ปี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาความรู้บุคลากรในการป้องกันการกระทำผิดวินัย และพัฒนาทางด้าน
จริยธรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร โรงพยาบาลขอนแก่น

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาความรู้บุคลากรในการป้องกันการกระทำผิดวินัย และพัฒนาทางด้าน
จริยธรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร โรงพยาบาลขอนแก่น

Link ภายนอก :

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายสุนทร ปานเม่า)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่๑๑... เดือน ...พ.ค... พ.ศ. ...๒๕๖๔....

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายยุทธนา สุทธิธนากร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ ...๑๑...เดือน ...พ.ค...พ.ศ. ...๒๕๖๔...

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายวัชรินทร์ คงเจาะ)

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่ ...๑๑..... เดือนพ.ค.... พ.ศ. ...๒๕๖๔...